
 

1. stjórnarfundur DÍS 2023-2024 

 

Dagsetning: 05.06.2023 kl 18:00. 

Staðsetning: Grensásvegi 8, 108 Rvk. 

Mættir: Linda,  Liselotte, Hrefna, Anna Berg, og Marietta (rafrænt. Yfirgaf kl 19.40). Sigursteinn 

forfallaðist.  

Hrefna ritar fundargerð. 

 

Dagskrá 

 

1. Fundargerð síðasta fundar til samþykktar 

 Fundargerðin samþykkt. 

 

2. Hvalveiðar 

Málið rætt vítt og breið og skipst á skoðunum. Umræðan var heit, enda málið þess eðlis. Anna 

upplýsti að fagráð Mast  hafi hist  s.l. föstudag og mætti Rósa Líf varamaður DÍS með Önnu á 

fundinn. Varamaður BÍ mætti einnig með aðalmanni BÍ (Hilmari). Þóra dýralæknir MAST og ritari 

fagráðs og Edda Elísabet Magnúsdóttir hvalaatferlisfræðingur ræddu við fagráðsmeðlimi um 

ýmislegt, mest líffræði hvala og erfiðleika að meta þjáningu þeirra. Næsti fundur verður 12. júní 

og unnið er að samningu ályktunar. Nokkuð góður samhljómur er meðal fagráðsins að mati 

Önnu.    

 

3. Húsnæði DÍS 

Engin ný tilboð komin. Rætt um möguleika á að leigja húsnæðið eða jafnvel að selja sem fyrst. 

Ákveðið að tala fyrst við fasteignasalann og segja honum að við viljum skoða öll tilboð. Liselotte 

tók að sér að tala við hann. 

 

4. Sumarfrí stjórnar 

Reglulegum stjórnarfundum frestað fram í miðjan ágúst en ákveðið að blása til fundar fyrr ef 

mikið liggur við. Fréttum miðlað á milli manna á Messenger. 

 

 



 

5. Sauðfé í Borgarfirði og hross í Arnarfirði 

Ekkert virðist mjakast í málinu um sauðféð í Borgarfiði þrátt fyrir orð MAST á fundinum 22. maí 

sem fjórir í stjórninni áttu með MAST (alls 7 manns) á Selfossi. Mikilvægt að tengja lærdóminn 

af þessu máli við umræðuna um leyfisskyldu. Engar nýjar fréttir í máli hrossanna. 

 

6. Blóðmerahald 

i) AWF/TSB (svissnesk-þýsku dýraverndarsamtökin Animal Welfare Foundation) sendu DÍS 

undirskriftarlista gegn blóðmerahaldi en búið var að samþykkja í stjórn  að taka þátt í því 

átaki.  Ákveðið að setja hann á heimasíðu DÍS, Facebook síðuna og Instagram síðuna DÍS  og 

senda félögum netpóst (Linda gerir það). 

ii) Anna upplýsti að fagráð Mast muni fjalla um bréf eftirlitsstofnunar, EFTA (ESA)  til stjórnvalda 

um athugasemdir við blóðmeraiðnaðinn og senda ályktun, væntanlega í sumar. 

 

8. Fundur með MAST v. úttektar DÍS á reynslu af eftirliti með velferð búfjár 

Á fundinn á föstudaginn 9. júní n.k. munu 5 af 6 stjórnarmönnum mæta (allir nema Marietta) og 

ræða tillögur skýrslunnar Bætt dýravelferð- staða og tillögur til úrbóta sem DÍS gaf út í mars s.l. 

og Ágúst Ólafur Ágústsson skrifaði. Ákveðið að leggja áherslur á tillögur 1, 2, 5 og 6 á fundinum.  

  

9. Önnur mál  

i. Grein í tímaritinu Eiðfaxa 

Hrefna spurði hvort grein sem send var til hestatímaritsins Eiðfaxa verði birt í blaðinu. Linda 

svaraði að greinin yrði birt í næsta tölublaði. 

 

 Fundi slitið kl 20:00. 

Næsti fundur áætlaður í ágúst. 

  



 

2. stjórnarfundur DÍS 2023-2024 

 

Dagsetning: 21.08.2023 kl 18:00. 

Staðsetning: Grensásvegi 8, 108 Rvk. 

Mættir: Linda,  Liselotte, Hrefna, Anna Berg (rafrænt), Sigursteinn (rafrænt). Marietta forfallaðist. 

Hrefna ritar fundargerð. 

 

Dagskrá 

1. Fundargerð síðasta fundar til samþykktar 

Samþykkt. 

 

2. Hvalveiðar 

Umræða um næstu skref. Ef veiðar verði leyfðar í september muni DÍS senda út yfirlýsingu þar 

sem fyrri afstaða um bann við hvalveiðum verði endurtekin. Linda mun setja upp drög að 

yfirlýsingu. Ákveðið að birta eftirlitsmyndbönd Matvælastofnunar með hvalveiðum árið 2022 á 

vefsíðu sambandsins til að vekja athygli almennings á löngu dauðastríði hvalanna. Linda athugar 

hvort þetta sé mögulegt. 

 

3. Blóðmerahald 

Umræða um næstu skref. Liselotte lagði til að DÍS myndi hafa samband við systurfélög í 

nágrannalöndum okkar vegna fyrirhugaðra breytinga á dýravelferðarlöggjöf Evrópusambandsins 

(ESB). Mikilvægt er að þessi samtök þrýsti á að blóðtaka úr fylfullum merum í atvinnuskyni verði 

bönnuð með lögum í ESB, en þessi iðnaður er almennt ekki bannaður í Evrópu. Þetta var 

samþykkt. Liselotte skrifar uppkast að bréfi.   

 

4. Fundur með MAR vegna úttektar DÍS og fl.  

Ákveðið var að óska eftir fundi með matvælaráðuneyti sem fyrst til að ræða tillögur úttektar DÍS 

um reynslu af búfjáreftirliti. Stjórn DÍS átti fund með forstjóra Matvælastofnunar í vor um tillögurnar 

og næsta skref er að funda með ráðuneyti að ósk ráðherra. Linda mun óska eftir fundi. 



 

5. Deyfing svína með koltvísýringsgasi 

Umræður. Anna Berg upplýsti að þetta mál er komið á borð fagráðs um velferð dýra og mun 

ráðið fjalla um það fljótlega. 

 

6. Önnur mál 

 

i) Vinnufundur 

Tillaga Liselotte rædd um að halda vinnudag stjórnar. Ákveðið að stefna á að halda slíkan 

vinnudag þann 5. október nk. 

 

ii) Tilkynning á dýraníði frá stjórnarmeðlimi  

Anna Berg vakti máls á því að hún hefði tilkynnt illa meðferð á hesti til MAST og upplifði nú það 

sama og þeir sem tilkynna - þ.e. engar upplýsingar um stöðu mála fást.   

 

iii) Húsnæði DÍS 

Þakgluggar í húsnæði DÍS illa farnir eftir veturinn. Linda greindi frá því að hún ætti von á smið 

sem myndi kanna kostnaðinn að gera við þakgluggana.  

 

 

Fundi slitið kl 20:10. 

 

Næsti fundur ákveðinn 4. september kl 18:00. 

  

  



 

3. stjórnarfundur DÍS 2023-2024 

 

Dagsetning: 04.09.2023 kl 18:00. 

Staðsetning: Rafrænn fundur. 

Mættir: Linda, Hrefna, Sigursteinn (mætti 18:15), Marietta (mætti 18:05), Liselotte (mætti 18:35). 

Anna forfallaðist.  

Hrefna ritar fundargerð. 

 

Dagskrá 

 

1. Fundargerð síðasta fundar til samþykktar 

Linda lagði til að þessu yrði frestað til næsta fundar. Samþykkt. 

 

2. Hvalveiðar 

A) Ákveðið að vinna áfram að því að setja upp aðgang á heimasíðu DÍS að myndskeiðum af 

hvaladrápunum frá s.l. sumri sem tekin voru af eftirlitsaðilum. Sigursteinn tók að sér að velja þau 

(ca 10). Linda hefur athugað möguleika að kaupa hýsingu á efninu sem verður tengt inn á 

heimasíðu DÍS. 

 

B) Sigursteinn lagði til að kanna hvort ekki væri hægt að sýna á stórum skjá(m) skot úr sömu 

myndböndum í Reykjavík. Það var samþykkt og að fyrsta skref yrði að fá leyfi. Sigursteinn mun 

kanna það. Allir samþykkir að þetta sé góð leið til að virkja almenningsálitið. Rætt um að þetta 

yrði framkvæmt í október/nóvember. Samþykkt tillaga ritara að stjórnin eigi öll að ræða hverja við 

viljum fá í lið með okkur.  

 

3. Stefnumótun DÍS 

Umræða um stefnumótun. Ákveðið að halda vinnufund stjórnar þann 5. október nk og ræða frekar. 

Ákveðið að setja upp lista á sameiginlegu skjali yfir mál sem hvert okkar óskaði eftir að yrðu rædd 

á vinnufundinum. Linda setur upp skjalið. 

 



 

4. Fyrirspurn til HRFÍ varðandi hundavelferð 

Frestað til næsta fundar. 

 

5. Fjárréttir 

Fundarmenn sammála um að DÍS ætti að skrifa sauðfjárbændum og hvetja þá til að huga að 

velferð dýra við smölun (bæði smalahesta, fullorðinna kinda og lamba) og meðhöndlun kindanna 

í réttunum sjálfum. Ákveðið að ræða málið betur á næsta fundi þegar Anna Berg getur deilt reynslu 

sinni. 

 

6. Slátrun búfjár 

Rætt um að margar hliðar á þessu máli þurfi að skoða vel. Sigursteinn benti á að hugsanlega væri 

gott að ráða manneskju í einhverjar vikur til að afla gagna sem nýtast okkur til að undirbúa faglega 

gagnrýni. Þetta væri þá eitt af þeim efnum sem við myndum forgangsraða þetta starfsár. Ákveðið 

að stjórnin taki ákvörðun um slíka forgangsröðun eftir vinnufundinn í október eða á honum. 

 

7. Ólögleg gelding bænda á hrútum 

 Ákveðið að senda fyrirspurn til MAST vegna ólöglegra geldinga sauðfjárbænda á hrútum. Anna 

Berg setur upp bréfið. 

 

8. Önnur mál 

 

i) Óbreytt staða með sölu á fasteign DÍS. Ekkert viðunandi tilboð hefur borist. 

 

Fundi slitið kl. 19:35.  

 

Næsti fundur ákveðinn 18. september.  

 

 

 


